

Số: 749 /KH-CĐKTCN

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 6 năm 2018

KẾ HOẠCH **Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018**

Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018 “ Năm Dân vận chính quyền”.

Căn cứ kế hoạch số 35-KH/ĐUT ngày 07/7/2017 của Đảng ủy trường phát động phong trào thi đua “ Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với chính quyền nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, viên chức, HSSV về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân vận, “Dân vận của chính quyền”; từng bước đưa dân vận chính quyền đi vào nề nếp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong CBGV, nhân viên, HSSV, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức của cơ quan, đơn vị xác định trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm túc công tác dân vận, “Dân vận của chính quyền”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác dân vận nói chung và “Dân vận của chính quyền” nói riêng, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh công tác dân vận cơ quan, phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, huy động nguồn lực trong cán bộ, viên chức, đảng viên, HSSV thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch của Trường.

Triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các Trường năm 2018 “Năm Dân vận chính quyền”.

Xác định rõ nhiệm vụ công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ, chức năng của nhà trường; đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy, việc tổ chức thực hiện của BGH, lãnh đạo các đơn vị trong nhà trường trong triển khai và thực hiện công tác dân vận trong thời gian tới.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ viên chức trong Trường đối với công tác dân vận. Tiếp tục triển khai và thực hiện các chỉ thị của Đảng về công tác dân vận: Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018 “ Năm Dân vận chính quyền”.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của cấp trên:

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “*đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cụ thể như sau:

- Trên các lĩnh vực công tác của Trường: Cải cách hành chính; quản lý sử dụng cán bộ, viên chức... Tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn, thực hiện cải cách hành chính công, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng cán bộ viên chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác dân vận có trình độ, có năng lực, nhiệt tình, gương mẫu, có uy tín. Triển khai thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở tại Trường; triển khai, tiếp tục thực hiện “ Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, nhân viên trong Trường”; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên có phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm cao trong thi hành công vụ; có thái độ tôn trọng nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

- Trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở:

+ Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của chính quyền đối với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;

+ Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, gắn với chống quan liêu, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở;

+ Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai thủ tục, trình tự giải quyết công việc. Kịp thời có biện pháp xử lý thích hợp đối với cán bộ, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng đến công việc của Trường. Bố trí nơi làm việc cho cán bộ, viên chức thuận tiện, hợp lý và phù hợp với công việc;

+ Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công; xây dựng các quy chế, định mức khoán chi tại Trường trên tinh thần tiết kiệm nhưng đảm bảo thực thi công vụ. Thực hiện minh bạch tài sản và thu nhập của cán bộ, viên chức theo Nghị định 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 08/2013/TT- TTCP của Thanh tra Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường.

- Trên lĩnh vực kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân:

+ Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự và quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng “bỏ sót”, chậm trễ trong việc giải quyết đơn, thư thuộc thẩm quyền;

+ Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện đúng quy chế của Trường như đeo bản tên cán bộ viên chức, thái độ, tác phong đúng mực, đảm bảo ngày, giờ công theo quy định. Thực hiện nghiêm túc trong tiếp công dân để giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại của công dân;

- Chú trọng phát huy tinh thần “Dân vận khéo” thông qua trách nhiệm nêu gương, tự giác của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc trong công tác, trong sinh hoạt đề CBGV, đảng viên, viên chức và người lao động trong Đảng bộ tin tưởng và noi theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Tổ chức – Hành chính theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo cấp trên theo yêu cầu.

- Các đơn vị: Trưởng các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên trong đơn vị mình về mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch công tác dân vận chính quyền năm 2018 của Trường.

- Các cán bộ, viên chức, nhân viên: Trên cơ sở kế hoạch này cán bộ, viên chức, nhân viên toàn trường tự xây dựng kế hoạch hành động của từng cá nhân nhằm thực hiện đúng mục đích, yêu cầu đề ra theo kế hoạch của nhà trường; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác dân vận của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trên đây là kế hoạch công tác dân vận chính quyền năm 2018 của Trường./.

Nơi nhận :

- Các đơn vị(VBĐT);
- Lưu:VT, TC-HC.

HIỆU TRƯỞNG

Ths. Trần Văn Hải